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ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

“ส�ามะโนประชากรไทย 2553”

จีราวรรณ	บุญเพิ่ม1	

แสดงในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ	ประจ�าปี	2553	

25	พฤศจิกายน	2553

กราบเรียนท่านอาจารย์หลายท่าน	 วันนี้มองไปก็ไม่สามารถที่จะกล่าวนามได้หมด	

และเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน	

ดฉินัต้องขอขอบพระคณุ	ท่านนายกสมาคมนกัประชากรไทย	ท่านรองศาสตราจารย์

สรุย์ีพร	พนัพึง่	เป็นอย่างสงูทีก่รณุาให้เกยีรตเิชญิมาพดูเรือ่งของส�ามะโนประชากรในฐานะ	

เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในวันนี้	รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง	แล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้มาพบ

กบันกัประชากร	คดิว่าทกุท่านในทีน่ีม้คีวามคุน้เคย	และรูจ้กัส�ามะโนประชากรเป็นอย่างดี	

ในฐานะที่ท่านเป็นนักประชากร	 เข้าใจว่าทุกท่านเคยมีโอกาสที่จะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล

ชดุนีม้าบ้างไม่มากกน้็อย	เพราะฉะนัน้วนันีค้งไม่ต้องมาอธบิายว่าส�ามะโนประชากรคอือะไร	

และมีประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไร	วันนี้ถอืเป็นโอกาสที่คิดว่าอยากทีจ่ะมาคุยกันเรื่อง

ของพฒันาการของการนบัประชากรในประเทศไทยในรอบ	100	ปี	เพราะว่า	ในการประชมุ

ของนักประชากรปีที่แล้ว	ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมด้วย	ได้รับฟังการกล่าวปาฐกถา

พิเศษของท่าน	 ศ.ดร.ปราโมทย์	 ประสาทกุล	 ซึ่งท่านได้เล่าถึงการนับประชากร	 หรือ	

การนับคนเมื่อ	 100	 ปีที่แล้ว	 ไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 วันนี้คิดว่าอยากที่จะมาชวน	

ทุกคนคุยกันต่อว่าในรอบ	 100	 ปีที่ผ่านมานี้	 มีพัฒนาการการนับประชากรอะไรบ้าง		

แล้วต่อไป	ในโอกาสข้างหน้า	เราจะนับประชากรกันอย่างไร	

1	 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร	(2554)

	 เลขาธิการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(2553)
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อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเมื่อ	 100	 ปีที่แล้ว	 วิธีการที่บรรพบุรุษของพวกเรา		

ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างสูงส่ง	 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		

ทรงนั่งเป็นประธานการประชุม	 เตรียมงานส�ามะโนประชากร	 ถ้าจ�าไม่ผิดใช้เวลาเกือบ		

20	ปี	ในการเตรียมการจนส�าเร็จ	เราก็ได้บิดาแห่งส�ามะโนประชากรและทะเบียนราษฎร

มา	 ซึ่งได้แก่	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร	 หรือกรมพระนเรศวรฤทธิ์	

เป็นพระเจ้าน้องยาเธอของในหลวงรัชกาลที่	5	เมื่อพวกเราได้เห็นถึงความสามารถ	และ

พระอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษแล้ว	พวกเรารู้สึกตื่นเต้นว่าเมื่อ	100	ปีที่แล้วก็ได้มีการด�าริ	

และมีความพยายามที่จะนับประชากรกันแล้ว	 และในรายละเอียดของการนับประชากร	

ตอนนั้นก็เป็นรูปแบบของการท�างานสมัยใหม่	 ซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังท�ากันอยู่อย่างนั้น		

มีการก�าหนดวิธีการ	 การก�าหนดค�านิยามต่างๆ	 แม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมคุณภาพ	

ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก	 โดยการท�าส�ามะโนครั้งแรก	

เราเรียกว่าบัญชีพลเมืองนั้น	 มีการออกไปนับประชากรที่อยู ่ในประเทศ	 รวมทั้งเป็น	

จุดตั้งต้นของการท�าทะเบียนราษฎรด้วย	

ประชากรใน	 100	 ปีที่แล้วนับได้ประมาณ	 8	 ล้านคน	 หรือที่เราได้ตัวเลขกันมา	

จากที่ท่านอาจารย์ปราโมทย์ได้ค้นคว้ามา	ก็คือเกิดปีละประมาณ	365,900	คน	ตายปีละ

ประมาณ	284,600	คน	คือมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณปีละ	81,300	คน	พัฒนาการต่อมา

หลังจากนั้น	ก็มีครั้งที่	2	ถึงครั้งที่	5	ซึ่งเราเรียกว่าส�ามะโนครัว	ท�าในปี	2462,	2472,	

2480	และ	2490	ก็มีการนับประชากรในประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทย	

จนทุกวันนี้เข้าใจว่าหลายคนยังติดค�าว่าส�ามะโนครัวอยู่	 ยังไม่ค่อยยอมรับค�าว่าส�ามะโน

ประชากร	 วันนี้ต้องพูดว่าส�ามะโนประชากรก็คือส�ามะโนครัว	 เวลาที่เราส่งพนักงานไป		

คนก็ยังติดกับค�านี้อยู่	

ต่อมาในครั้งที่	 6	 ในปี	 2503	 ขณะนั้นส�านักงานสถิติแห่งชาติยังสังกัดอยู่กับ	

สภาพัฒน์ฯ	 ได้รับมอบหมายให้จัดท�าส�ามะโนประชากรในปี	 2503	 เข้าใจว่าในขณะนั้น	

เป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่	1	ซึ่งเริ่มต้นในปี	2504	

เพราะฉะนั้นก็มีความพยายามที่จะนับจ�านวนประชากร	 เข้าใจว่าผลการท�าส�ามะโน

ประชากรในครั้งนั้นคงไม่ทันที่จะเอามาเป็นตัวตั้งในการท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับแรก	 แต่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันว่าเมื่อจะมีการท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	
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สิง่แรกทีท่กุคนต้องการทราบกค็อือยากทราบว่าประชากรทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรมอียูจ่�านวน

เท่าไร	ตามพืน้ทีต่่างๆ	อยูก่นัอย่างไร	เป็นจ�านวนเท่าไร	มรีายละเอยีดเป็นอย่างไร	เพราะ

ฉะนั้นการนับจ�านวนประชากรครั้งที่	 6	 จึงถูกโอนงานจากกระทรวงมหาดไทย	 มาอยู่ที่	

สภาพัฒน์ฯ	 โดยที่หน่วยงานในสังกัดสภาพัฒน์ฯเป็นหน่วยงานด�าเนินการ	 ขณะนั้นเรา	

ยังไม่ได้เป็นส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เรายังเป็นกองสถิติกลางอยู่	 ต่อมาในปี	 2506	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติก็ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกรม	 แยกออกมาเป็นส�านักงานต่างหาก		

โดยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน	 ซึ่งก็คิดว่าเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกอีกเช่นกัน	

พอพระองค์ท่านทรงมีพระราชด�าริในปี	2505	หลังจากที่เรามีแผนฉบับที่	1	แล้ว	

ทรงมีพระราชด�าริกับ	 Professor	 David	 Rockefeller	 ที่มาเข้าเฝ้าว่าข้อมูลทางด้าน

ประชากรและข้อมลูสถติทิัง้หลายมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการวางแผนพฒันาใดๆ	ใน

ประเทศและเป็นจุดที่จะต้องพัฒนาโดยเร่งด่วนที่สุด	 เพราะขณะนั้นเข้าใจว่าเมื่อท�าแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่	1	คงมีความขัดข้องในเรื่องของข้อมูลสถิติอยู่มาก	จึงมี

พระราชกระแส	 แล้วก็มอบหมายให้	 Professor	 David	 Rockefeller	 ไปช่วยหาทางแก้

ปัญหาให้หน่อยท�านองนัน้	หลงัจากนัน้อกี	6	เดอืนต่อมากม็นีกัวชิาการซึง่มชีือ่เสยีงมาช่วย

ประเทศไทย	 เป็นนักวิชาการด้านสถิติที่มีชื่อเสียงของอเมริกาในตอนนั้น	 แล้วก็น�าเสนอ

โครงการว่าจะต้องมกีารปรบัปรงุระบบสถติขิองประเทศโดยเริม่ต้นขอให้มกีารตัง้หน่วยงาน

รับผิดชอบโดยตรง	และเสนอว่าให้มีการตั้งส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ทางรัฐบาลจึงมอบให้

ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจเป็นผู้รับผิดชอบ	มีการตั้งส�านักงานสถิติแห่งชาติขึ้นใน

ปี	2506	แล้วก็มีการตั้งภาควิชาสถิติในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกด้วย	เพราะ

ฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่างานสถิติพัฒนาขึ้นมาโดยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์	 โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 5	 สมเด็จพระปิยมหาราชทรง

เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการจดัท�าสถติทิางด้านประชากร	น่าจะเป็นพระราชด�ารคิรัง้แรก

ของประเทศไทยที่มีความชัดเจนในเรื่องข้อมูลสถิติขณะนั้น	 ต่อมาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรงให้ความส�าคัญ	 และมีพระราชกระแสให้พัฒนาเรื่องนี้		

ก็มีการตั้งส�านักงานสถิติแห่งชาติขึ้น	 เพราะฉะนั้นงานหลักของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

ที่เกิดขึ้นเมื่อปี	2506	ก็คือการรับสนองพระบรมราชโองการจัดท�าส�ามะโนประชากร
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การท�าส�ามะโนประชากรตั้งแต่ครั้งที่	 7	 เป็นต้นมาเราก็ได้รับความช่วยเหลือ		

และได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากต่างประเทศ	 การท�าส�ามะโนประชากรใน	

ครั้งที่	 7	 เป็นครั้งแรกที่เราผนวกเรื่องของเคหะเข้าไปด้วย	 จากนั้นมาจนถึงครั้งที่	 10		

เราก็ท�างานส�ามะโนประชากร	 ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ	 โดยที่เรา	

เพิ่มเรื่องเคหะเข้าไป	 และมีการจัดท�าส�ามะโนประชากรทุกรอบ	 10	 ปี	 ตามข้อแนะน�า		

ขององค์การสหประชาชาติ	โดยจะท�าในปี	คศ.	ที่ลงท้ายด้วย	0	คศ.1960	ก็เป็น	2503	

คศ.1970	กจ็ะเป็น	2513	คศ.	1980	กเ็ป็น	2523	คศ.	2533	กเ็ป็น	1990	และครัง้ล่าสดุ	

ท�าเมื่อปี	คศ.2000	คือ	พ.ศ.2543	ครั้งนี้ในปี	2553	หรือ	คศ.	2010	ก็เป็นครั้งส�าคัญ	

ทีเ่ราจะฉลองครบรอบ	100	ปีส�ามะโนประชากรประเทศไทย	ซึง่เป็นครัง้ที	่11	ของประเทศ

ที่จัดท�าโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ	

ในเวลา	 100	 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในสังคม	 หลายเรื่อง	

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	เราต้องปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างาน	ต้องการนวตักรรมใหม่ๆ	ขึน้มา

เพื่อที่จะท�าให้การนับประชากรหรือว่านับคนในประเทศไทยมีความครบถ้วน	 มีคุณภาพ	

มากที่สุด	เราลองมาดูสิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในรอบ	100	ปี	

เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องสภาพที่อยู่อาศัย	 หรือ	 human	 settlement		

มีความซับซ้อนมากขึ้น	จากสมัยก่อนเราอยู่กันสบายๆ	ส่วนใหญ่คนไทย	ก็อยู่ในหมู่บ้าน

ละแวกบ้านอยู่กันง่ายๆ	 หรือไม่ก็ตามริมแม่น�้าต่างๆ	 การอยู่ตึกสูงก็เป็นเรื่องแทบจะ	

ไม่เคยเห็น	 ก็ค่อยๆ	 พัฒนามาเรื่อยๆ	 ในรอบ	 100	 ปีนี้	 ความเป็นเมืองก็เริ่มมากขึ้น		

มีการเปลี่ยนลักษณะการอยู่อาศัยจากที่เคยอยู่เป็นบ้านไทยๆ	อยู่ตามริมน�้า	ตามเรือนแพ	

ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกมากขึ้น	 ในเมืองก็มีตึก	 คอนโดมิเนียม	 อพาร์ทเม้นท์	 แฟลต		

ทาวเฮ้าส์	 เกิดมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย	 รวมทั้งก็มีชุมชนแออัดเกิดขึ้น		

หนึ่งห้องแบ่งเช่ากันออกเป็นหลายห้อง	ลักษณะการอยู่อาศัยก็เปลี่ยนไป	ซับซ้อนมากขึ้น	

ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปอีกที่เห็นก็คือ	 สภาพเศรษฐกิจ	 ในบางช่วงเวลาเราพบว่า

เศรษฐกิจถดถอย	 ในบางขณะเราพบว่า	ประเทศมีเศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟู	 ช่วงมิราเคิลเอเชีย

ในช่วงนั้นก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเลขสองหลัก	 (double	 digit)	 ทุกอย่าง	

ก็บูมกันไปหมด	ยกตัวอย่าง	เช่น	ปี	2543	ตอนที่เราก�าลังจะท�าส�ามะโนประชากรที่เรา

ต้องเตรยีมงานมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย	3	ปี	ในช่วงปี	2540	กเ็กดิวกิฤตเศรษฐกจิขนาด



123ส�ามะโนประชากรไทย 2553

ใหญ่	 ซึ่งเริ่มต้นจากเอเชีย	 เป็นวิกฤติซึ่งทุกประเทศในเอเชียถูกกระทบหมด	 พอวิกฤติ

เศรษฐกิจเกิดขึ้น	 การขอการสนับสนุนทางด้านงบประมาณก็ล�าบาก	 ถูกตัดงบประมาณ	

กว่าจะของบประมาณได้กม็ปัีญหามาก	ประชาชนในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิ	คนกม็ชีวีติทีเ่ร่งรดั	

เร่งรีบ	 ต้องท�ามาหากิน	 เกิดปัญหาการว่างงาน	 ปัญหาอาชญากรรมก็เยอะ	 สิ่งเหล่านี้	

เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แต่ก่อนอาจพบน้อยมาก	 เพราะฉะนั้นในช่วง	 100	 ปีก็จะมี

ววิฒันาการทัง้ทางดแีละไม่ดกีบัสภาพเศรษฐกจิเกดิขึน้มากมาย	สภาพสงัคมกเ็ปลีย่นแปลง

ไป	คนเริ่มอยู่กันแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น	อยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย	

โดยเฉพาะในเมืองใหญ่	สภาพสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป	จากที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูล	พี่ดูแล

น้อง	เพื่อนดูแลกันก็ลดน้อยลง	มีความไม่เชื่อใจกันมากขึ้น	ไม่ไว้วางใจกันมากขึ้น	ความ

เจริญทางด้านเทคโนโลยี	 การคมนาคม	 ความเป็นเมืองก็เปลี่ยนไปอย่างมาก	 ประชากร

เคลื่อนย้ายกันง่าย	สมัยก่อนจากแค่อยุธยามากรุงเทพฯ	ก็อาจจะต้องใช้เวลา	ต้องนั่งเรือ

มาเป็นวนั	แต่วนันีใ้นหนึง่วนัเราสามารถจะเดนิทางจากเหนอืสดุ	ไปถงึใต้สดุใน	24	ชัว่โมง

ได้แล้ว	 ถนนหนทางเข้าถึงทุกภูมิภาค	 ท�าให้การเคลื่อนย้ายของประชากรง่าย	 และก็	

บ่อยขึ้น	เกิดปัญหาประชากรแฝง	ที่จริงไม่ใช่ปัญหา	แต่ก็เกิดมีเรื่องของประชากรแฝงให้

เข้ามาให้คดิ	ถ้าผูบ้รหิารไม่พจิารณาเรือ่งนีก้ารให้บรกิารสาธารณะกไ็ม่สอดคล้องกบัสภาพ

ความเป็นจริง	 เพราะฉะนั้นความเจริญก็มีส่วนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	

ได้	มแีรงงานข้ามชาต	ิจากแต่ก่อนทีเ่ราไม่ม	ีหรอืมน้ีอย	วนันีเ้รามแีรงงานข้ามชาตเิข้ามา

ทั้งถูกและผิดกฎหมาย	อย่าว่าแต่เรื่องในรอบ	100	ปีเลย	ในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	เมื่อปี	

2000	หรือ	2543	เราก็พบปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติ	ที่ผิดกฎหมายน้อย	แต่วันนี้	ในปี	

2553	 ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่	 ยังไม่มีใครตอบได้เลยว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย	

มีจ�านวนจริงๆ	 เท่าไร	 บางตัวเลขกระทรวงแรงงานบอกว่าจากการจดทะเบียนประมาณ

ล้านกว่าคน	ตม.บอกว่าประมาณ	2	ล้านคน	แต่	สมช.บอกว่าน่าจะประมาณใกล้เคยีงกบั	

5	ล้านคน	ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้เชื่อได้เลยว่ามาตรการใดๆ	ก็ไม่สามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 มันไม่ใกล้เคียงกันเลย	 5	 ล้านกับ	 2	 ล้าน	 เพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขนี้ยัง	

ไม่ถูกต้อง	 มาตรการในการจัดการเรื่องก�าลังคนของประเทศก็ย่อมมีปัญหาแน่นอน	 วันนี้

ถงึเวลาทีจ่ะต้องมตีวัเลขทีถ่กูต้อง	แล้วจะท�ากนัอย่างไร	เพราะว่ามแีรงงานต่างชาตเิข้ามา

มากเหลือเกินขณะนี้	
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ทัศนคติของคนก็เปลี่ยนไป	 วันนี้คนอยู่กันแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น	 รักษาสิทธิ	

ส่วนบุคคล	 แต่ก่อนถ้าเราอยากรู้อะไรถามข้างบ้านรู้หมด	 เราสนิทสนมกัน	 คุยกัน		

ท�ากับข้าวก็เอาไปให้กันตามสภาพสังคม	 บ้านข้างๆ	 จะรู ้จักคนในหมู่บ้านทั้งหมด		

แต่วันนี้คนกรุงเทพฯ	หรือว่าคนในเมือง	บ้านอยู่ติดกันก็ไม่รู้จักกันส่วนใหญ่	เพราะฉะนั้น

เราก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าสิทธิส่วนบุคคล	 ใครจะมาก้าวล�้าไม่ได้	 นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง	

ไปมาก	ยิ่งถ้าเทียบกับ	100	ปีที่แล้ว	ชนิดที่เรียกว่าแทบจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว	

เพราะคนก็จะอยู่อย่างตัวใครตัวมัน	 มีการเห็นแก่ตัวมากขึ้น	 ที่ส�าคัญก็คือคนยังไม่เห็น

ประโยชน์	 และไม่เข้าใจว่าส�ามะโนประชากรหรือการนับคนจะมีผลประโยชน์กับตัวเอง

โดยตรงอย่างไร	

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันท�าให้เราต้องหานวัตกรรมหรือปรับเปลี่ยน

กระบวนการ	 สิ่งหนึ่งที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติพยายามพิจารณาและเตรียมการที่จะ	

แก้ปัญหาโดยดูจากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทของเศรษฐกิจสังคม	ความเจริญ	

และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ	ด้วย	เราก็เลยคิดว่าจ�าเป็นแล้วที่จะต้องเปลี่ยน

บทบาทหรอืเปลีย่นบรบิทการท�างาน	จากการท�างานด้วยหน่วยงานเดยีว	มาเน้นการแสวงหา	

ความร่วมมอื	เพราะฉะนัน้ส�ามะโนประชากรในปี	2000	เราแสวงหาความร่วมมอือย่างมาก	

เริ่มต้นจากมีการท�า	 MOU	 กับ	 8	 หน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล	 และเป็นหน่วยงาน	

มขีดีความสามารถทีจ่ะสนบัสนนุการท�างานส�ามะโนประชากร	มกีารน�า	MOU	เสนอ	ครม.

สั่งการให้ทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ	 มีการท�าเครือข่ายกับภาคเอกชน	 ภาคธุรกิจ

ต่างๆ	 ด้วย	 และที่ส�าคัญเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจของประชาชน	 ซึ่งเป็นต้นน�้า

ของการให้ข้อมลูทีถ่กูต้องกบัการท�าส�ามะโนประชากร	เราเน้นการประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถงึ

ให้มากที่สุด	 ตอนนี้ท่านคงจะได้เห็นภาพของคุณมาดี	 ใส่ชุดสีชมพูเป็นพนักงานแจงนับ	

หรือพนักงานสนามของการท�าส�ามะโนประชากร	 คุณมาดีจะมาในรูปลักษณ์เดียวกัน		

แต่ต่างกันที่อายุ	 ต่างกันที่เพศ	 ในบางที่บางแห่งจะมีคุณมาดีหน้าตาจิ้มลิ้มเป็นหนุ่มหล่อ		

สาวสวย	แต่ในบางพืน้ทีเ่รากไ็ด้คณุมาดอีาย	ุ80	ปี	ซึง่เดมิเราก�าหนดอายไุว้ไม่เกนิ	60	ปี	

แต่ในทีส่ดุตอนหลงัเราต้องยอม	เพราะว่าขณะนีปั้ญหาการว่างงานมน้ีอยหรอืไม่รนุแรงมาก	

เราเพิ่งจะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจมาหมาดๆ	 หรือยังอยู่ช่วงวิกฤติอยู่	 เพราะฉะนั้นเราหาคุณ
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มาดีมาท�างานกับเราไม่ค่อยได	้ โดยเฉพาะในเมือง	 เพราะฉะนั้นในที่สุดเราจึงต้องขยาย	

รับคนที่สูงอายุมาช่วยด้วย	 ก็มีการเปิดตัวคุณมาดี	 ให้รู้จักว่านี่คือเจ้าหน้าที่ที่จะมาเก็บ	

ข้อมูลจากท่าน	 เค้ามาดีนะ	 มาเพื่อที่จะน�าข้อมูลกลับไปสร้างประโยชน์กลับมาให้ท่าน		

ด้วยมุมมองของการประชาสัมพันธ์แบบนี้	 จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความไม่ไว้

วางใจ	ความไม่เข้าใจกับงานส�ามะโน	ความเป็นอยู่ที่หลากหลาย	 เข้าถึงยาก	 สมมติว่า	

ถ้าเราส่งคนแปลกๆ	 ไป	 เขาไม่ให้เข้า	 วันนี้ก็พยายามที่จะเปิดตัวให้ทุกคนรู้จักคุณมาดี	

เพราะฉะนั้นการเข้าไปในที่ที่เขาไม่ค่อยเปิดรับ	 เช่น	หมู่บ้านจัดสรรราคาแพงๆ	 ในที่สุด

เขารู้จักเรา	 เขาก็ยอมให้เราเข้าไป	 คอนโดมิเนียมเขาก็ยอมให้เราเข้าไปเป็นส่วนใหญ่		

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและท�าให้เกิดความไว้วางใจ		

มีการเปิดตัว	 และได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเป็นอย่างดี	 โดยท่านนายกฯ	 เองก็มา	

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	

อกีส่วนหนึง่ทีเ่ราคดิว่าน่าทีจ่ะเป็นทางแก้	เพีอ่ทีจ่ะรองรบัความเปลีย่นแปลงอย่างที่

กล่าวมาแล้ว	 คือเรามีนวัตกรรมหลายอย่างที่เราพยายามสร้างขึ้นในการท�าส�ามะโน

ประชากรครัง้ล่าสดุนี	้โดยเน้นหลกัการ	คอื	ต้องท�าให้งานรวดเรว็มคีณุภาพ	เพือ่ทีจ่ะดงึดดู

ความสนใจด้วย	ขณะเดยีวกนั	รองรบับคุคลทีข่ณะนีม้ทีศันคตทิีไ่ม่อยากเจอคนแปลกหน้า	

อยู่คนเดียว	 และตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น	 โดยเฉพาะคนในวัยหนุ่มสาว		

ใช้อนิเตอร์เนตกนัมาก	กเ็ปิดให้สามารถใช้ข้อมลูทางอนิเตอร์เนตได้	เปิด	TIC-Telephone	

Interview	Center	เปิดศูนย์	call	center	ที่สามารถโทรเข้ามาให้ข้อมูลได้	หรือทางเรา

จะโทรกลับไปเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์	 เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาดีไปพบที่บ้านตอนท�า	 listing	

หรือการนับจดรอบแรก	 เราก็จะให้ทางเลือกว่าคุณอยากจะให้ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์

เลยไหม	ถ้าไม่ต้องการจะให้สัมภาษณ์จะให้เราโทรศัพท์มาสัมภาษณ์ไหม	เวลาไหนที่ท่าน

สะดวกกบ็นัทกึแบบนดัหมายมา	หรอืท่านจะตอบทาง	internet	เรากบ็นัทกึมา	รายละเอยีด	

ทีบ่นัทกึมากจ็ะถกูคย์ีเข้าระบบทีส่�านกังานสถติแิห่งชาตจิดัท�าขึน้	เมือ่ถงึเวลาคนทีจ่ะตอบ

ว่าจะตอบทางโทรศัพท์	 หนึ่งสัปดาห์ยังไม่ตอบ	 เราก็จะมีระบบที่	 alert	 ขึ้นมา	 จะมี	

เจ้าหน้าที่จาก	call	 center	ของเราโทรกลับไปสัมภาษณ์ท่าน	 internet	ก็เช่นเดียวกัน	

หรือบางท่านบอกว่าเอาแบบทิ้งไว้เดี๋ยวจะส่งกลับ	 แบบส่งกลับภายในสองสัปดาห์	 ระบบ
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จะ	alert	ว่าสองสัปดาห์แล้วคนนี้ยังไม่ตอบแบบสอบถามมาก็จะต้องโทรศัพท์ไปถามหรือ

ว่าส่งคนไปรับออกไปในสนามใหม่	อันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วย	

นอกจากนัน้เราใช้เทคโนโลยมีาช่วยในการประมวลผล	เราคดิว่าเมือ่งานสนามเสรจ็

จะพยายามประมวลผลให้รวดเร็วที่สุด	 เพื่อดึงดูดความสนใจ	 เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อ	

มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแล้ว	 ไม่ใช่ลืมไปเลย	 อีกสองปีถึงพูดกันถึงเรื่องผล	 คนก็จะมี	

ความรูส้กึว่ามนัเป็นเรือ่งทีล้่าสมยัไม่ทนักาล	เพราะฉะนัน้วนันีเ้รากใ็ช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย	

มีการติดตั้งสแกนเนอร์ไปทุกจังหวัด	 ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามจะถูกสแกนเข้ามา	 และ	

ส่งไฟล์ข้อมูลเข้ามาประมวลผลในส่วนกลาง	 เพื่อที่จะให้การประมวลผลนี้เร็วขึ้น	 เราจะ

พยายามส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู ้และเชิญชวน	

ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ข้อมูลให้มากขึ้น	 ซึ่งนักประชากรทั้งหลายก็เป็นกลุ่มเป้าหมาย	

ที่เราเชิญชวนท่านให้มาใช้ข้อมูลจากส�ามะโนประชากร	 2553	 เพื่อที่จะให้ผลการศึกษา

ต่างๆ	น�าไปใช้ก�าหนดนโยบายในแต่ละด้านให้มากขึ้น	

นอกจากนั้น	 การท�าส�ามะโนประชากรครั้งนี้เราให้ความส�าคัญกับการเก็บองค์	

ความรู้ไว้	 เพราะอย่างที่เรียนว่าเราท�ามาหลายรอบแล้ว	 แต่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลง	

เกดิขึน้ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	ทศันคตต่ิางๆ	ความเป็นอยูข่องประชาชน	เพราะฉะนัน้

การท�างานแต่ละครัง้ประสบการณ์ทีไ่ด้เป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัการวางแผนงานในอนาคต	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติก็มีแผนการที่จะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้	

ที่เล่ามาก็เล่าให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ในปี	 2553	 เราได้จัดการกับ	

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไร	 เราได้เตรียมการอะไรบ้างที่จะท�าให้การนับคนใน		

100	ปีถัดมานี้สมบูรณ์มากที่สุด	ทีนี้	10	ปีข้างหน้าเราจะนับประชากรอย่างไร	จึงจะครบ

ถ้วนสมบูรณ์	อันนี้ก็เป็นค�าถามที่น่าจะท้าทายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน	โดยเฉพาะนักประชากร

ซึ่งทุกคนคงจะสนใจ	 ซึ่งก็คงจะทิ้งท้ายค�าถามนี้ไว้ให้ทุกท่านช่วยคิดต่อ	 ว่าท�าอย่างไร		

จึงจะนับประชากรให้สมบูรณ์	 เพราะเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง	 ต้องเกิดอีก		

ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เมื่อสักครู่	 list	ขึ้นมาให้เห็นถึงเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ไปใน	 10	 ปีข้างหน้า	 20	 ปีข้างหน้า	 30	 ปีข้างหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	 อะไร	

อีกจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ทราบ	 เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพัฒนานวัตกรรมต่างๆ	 อย่าง	
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ต่อเนื่อง	 อันนี้ก็ต้องคิดว่าในฐานะนักประชากรทุกท่านอาจจะต้องช่วยฝากเรื่องนี้เข้าไป	

ช่วยคิดกันด้วย	 เราจะนับประชากรด้วยวิธีการปัจจุบันอย่างนี้ต่อไปไหม	 แม้กระทั่ง	

สิ่งที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้น�ามาเล่ามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ว่าเราได้เตรียมมาตรการต่างๆ	

มากมาย	กย็งัพบว่างานยงัมปัีญหามากเหลอืเกนิ	วนันีเ้ราจะต้องขยายคาบเวลาการปฏบิตัิ

งานสนามออกไป	จากเดอืนกนัยายนเป็นตลุา	นีเ่ราต้องขยายมาจนถงึสิน้เดอืนพฤศจกิายน	

เพื่อที่จะเก็บตกในบางพื้นที่	 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เราพบว่า	

ความร่วมมือของประชาชนเราคาดว่าจะน้อย	 แต่จริงๆ	 แล้วน้อยกว่าที่เราคาดอีกมาก		

มีปัญหามากเหลือเกิน	 ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีที่เราขอความร่วมมือจาก

ประชาชน	ให้มาช่วยเราท�างานก็ไม่ได้ตามจ�านวนที่ต้องการ	พอท�าไปทุกคนก็ท้อ	ลาออก

อยูต่ลอดเวลา	รบัสมคัรเข้าตลอดเวลา	เช่น	กรงุเทพมหานครเราต้องการคณุมาดปีระมาณ

อย่างน้อย	9	พนัคน	เราได้	3	พนัคน	แลว้	3	พนัคนนีก้เ็ขา้ๆ	ออกๆ	ตลอด	จนกระทัง่

วันนี้เราต้องมีการส่งทีมของเราออกไปตามหน่วยงาน	 เพราะว่าข้อมูลที่ได้เข้ามา	 เราเอา

ออกมาแผ่ดูแล้วพบว่า	 หลายๆ	 ที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร	 อยู่ในอาคารสูง

หลายๆ	แห่งกย็งัได้มาไม่ครบถ้วน	เรากเ็กรงว่าถ้าเราประมวลผลออกมาแล้ว	จะเกดิความ

เอนเอยีง	คนทีอ่อกไปท�างานแล้วไม่อยู่	กอ็าจจะมจี�านวนตอบมาน้อยเกนิไป	เพราะฉะนัน้

ถ้าเราประมวลผลออกมาด้วยวิธีทางสถิติมันต้องมีการท�า	 imputation	 ส�ามะโน	 ถ้า		

imputation	ด้วยข้อมลูทีไ่ม่กระจายตวัเพยีงพอจะท�าให้ผลการประมาณค่าออกมาแล้วอาจ

จะเบี่ยงเบนได้	 เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆ	 ที่ผ่านมาเราส่งทีมไปตาม

บริษัท	ห้างร้านใหญ่ๆ	ส่งทีมไปยังหน่วยราชการ	ไปขอตั้งโต๊ะท�าการสัมภาษณ์	เพื่อที่จะ

เอาข้อมลูมาเข้าระบบ	แล้วกต้็องมกีระบวนการทีจ่ะต้องน�าข้อมลูนัน้	match	กบัเขตปฏบิตัิ

งาน	ซึ่งระบบของเราได้เตรียมรองรับไว้	และวันนี้ก็ยังพบว่า	TIC-Telephone	Interview	

Center	ก็ยังมีผู้ใช้บริการน้อย	internet	ก็ยังมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าที่เราคาด	ทั้งๆ	ที่เรา

ก็โหมการประชาสัมพันธ์	 เพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องชวนกันคิดว่าอีก	 10	 ปีข้างหน้า		

เรายังจะใช้วิธี	 traditional	 census	 นี้ไหม	หรือเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่	 American	

Community	 Survey	 ท�า	 census	 แบบอเมริกา	 ถามข้อถามโครงสร้างไปทั้งประเทศ		

รายละเอียดให้แต่ละ	community	ท�า	survey	ของตัวไป	แล้วมา	adjust	อย่างนั้นไหม	

หรือท�า	rolling	census	แบบอเมริกาใต้	คือตอนนี้ท�า	rolling	census	คือ	เค้าจะไม่ใช้
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งบประมาณทั้งล็อตใหญ่ๆ	 เค้าจะค่อยท�าไป	 rolling	 ไปในแต่ละพื้นที่	 overtime	 และ	

over	พื้นที่	หมายถึงว่าเปลี่ยนท�าจากพื้นที่	ก	ไปพื้นที่	ข	ในช่วงปีที่	 1	ปีที่	 2	และ	

ปีที	่3	แล้วแต่งบประมาณทีไ่ด้	อนันัน้เรยีกว่า	rolling	census	หรอืว่าเราจะท�า	registered	

base	census	ใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นฐาน	

วันนี้ก็ต้องมาช่วยกันดู	 แล้วก็คิดว่าคงถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอีกมาก	

ในการท�าส�ามะโนในอีก	 10	 ปี	 ข้างหน้า	 มาถึงค�าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเลิกท�า

ส�ามะโนประชากร	นีค่งเป็นค�าถามสดุท้ายว่าเมือ่ไรจะเลกิท�าส�ามะโนประชากร	วนันีเ้ราคง

ต้องตอบก่อนว่าตัวเลขจ�านวนประชากรยังส�าคัญใช่หรือไม่	 และทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

ส�าคัญมาก	 ตัวตั้งของการพัฒนาทุกด้าน	 ถ้าไม่มีตัวเลขของประชากรที่แท้จริงที่สามารถ

แสดงภาพตามพื้นที่ต่างๆ	 ในประเทศไทยได้	 ผลการพัฒนาย่อมไม่ประสบความส�าเร็จ

แน่นอน	ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาด้านสขุภาพอนามยั	ด้านสาธารณสขุ	ด้านการศกึษา	ด้าน

แรงงาน	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านอื่นๆ	อีกมากมาย	ถ้าเราไม่ได้เป้าว่าเราพัฒนาไปเพื่ออะไร	

ในพืน้ทีไ่หน	ย่อมไม่มทีางเป็นไปได้ทีก่ารพฒันานัน้จะส�าเรจ็ลลุ่วง	เพราะฉะนัน้ค�าถามหนึง่

ที่จะต้องคิดก็คือว่าจ�านวนประชากรยังมีความจ�าเป็นอย่างไร	 เราก็ยังจ�าเป็นที่จะต้องนับ

ประชากรอยู่	 แต่เราจะนับด้วยวิธีส�ามะโนประชากรแบบนี้หรือว่าจะท�าอย่างไรต่อ	 เป็น

ค�าถามทีช่วนให้คดิ	ถ้าเรามรีะบบทีส่ามารถระบวุา่คนอยูท่ีไ่หนกนับ้าง	ประเทศนีก้ไ็ม่ต้อง

ท�าส�ามะโนประชากร	วนัหนึง่ระบบนัน้จะเกดิไหม	วนันีใ้นองักฤษเท่าทีท่ราบต่อไปนีจ้ะไม่มี

การท�าส�ามะโนประชากรอีกแล้ว	 เป็นนโยบายว่าจะไม่มี	 รัฐบาลบอกเลยว่าส�ามะโน

ประชากรในประเทศองักฤษจะจบแล้ว	ครัง้ทีท่�าครัง้ล่าสดุเป็นครัง้สดุท้าย	เพราะว่าจะต้อง

ไปหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ	เพราะว่าเค้ามองแล้วว่าอาจจะไม่	cost	effective	หรืออาจจะไม่

คุ้มค่าในการส่งคนออกไปนับหรือว่าส่งแบบสอบถามไปแล้วให้เขากรอกกลับ	 ไม่คุ้มค่าอีก

ต่อไป	เพราะฉะนัน้ต้องหาวธิอีืน่ในการนบัประชากร	ประเทศองักฤษไม่ได้ปฏเิสธว่าตวัเลข

ประชากรไม่ส�าคัญ	คือว่ามีความส�าคัญมาก	แต่ปฏิเสธการท�าส�ามะโนประชากรแบบที่ท�า

กนัมา	เพราะฉะนัน้ตอนนีเ้ขาคดิจะต้องท�าวธิอีืน่แล้ว	ส�าหรบัประเทศไทยเรากต้็องชวนกนั

คิดวิธีอื่นๆ	เช่นเดียวกัน	
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เป็นไปได้เหมือนกันที่ประเทศไทยอาจจะไม่ต้องท�าส�ามะโนประชากรแบบนี้	ถ้าเรา

มีระบบที่สามารถระบุได้	เช่น	Smart	Card	อันนี้คงฝากไว้	เผอิญมาจากกระทรวง	ICT	

กจ็ะบอกว่าถ้า	Smart	Card	มจีรงิ	ท�างานได้จรงิเตม็ร้อย	อย่างทีท่กุคนคาด	วนันี	้Smart	

Card	 เป็นบัตรเดียวที่ไม่ว่าเราจะท�าอะไร	 เราใช้บัตรนี้	 ไปรักษาพยาบาลก็ใช้บัตรนี้		

ไปท�าธุรกรรมใดๆ	 ก็ใช้บัตรนี้	 เพราะฉะนั้นการไปใช้บัตรนี้เราก็สามารถจะ	 identify		

ได้ว่าบตัรนีม้ใีครอยูต่รงไหน	มาใช้บรกิารอะไร	ถ้าจดัการกบัระบบดีๆ 	เราสามารถจะบอก

ได้เลยว่า	ณ	เวลาที่เราต้องการทราบว่ามีประชากรอยู่ในพื้นที่ตรงไหน	เท่าไร	มันก็อาจ

จะเป็นค�าตอบก็ได้	 แต่ตรงนี้ก็คงฝากไว้เป็นแง่คิดเฉยๆ	 ไม่สามารถจะบอกได้ว่าในอีก		

10	 ปีข้างหน้า	 20	 ปีข้างหน้า	 30	 ปีข้างหน้า	 จะมีวิธีการนับประชากรในประเทศไทย

อย่างไร	จึงจะท�าให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว	




